

Số: 416/BC - UBND

TP. Bắc Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Căn cứ Công văn số 2295/TNMT-BVMT ngày 12/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố Bắc Giang, cụ thể như sau:

UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 18/9/2018 Tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; chỉ đạo Đài truyền thanh thành phố, UBND các phường, xã đưa nội dung tuyên truyền tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề: "*Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững*", trên loa, đài truyền thanh của thành phố và phường, xã. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo áp phích, băng rôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2018, Đài truyền thanh thành phố và Đài truyền thanh các phường, xã đã tuyên truyền trên loa, đài truyền thanh về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; huy động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, rãnh nước và các khu vực công cộng, thu gom giả tủa hơn 2 tấn rác thải tồn đọng, khơi thông 2,5 km cống rãnh. Các đơn vị trường học trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền trên 53 buổi với hơn 30.000 lượt người tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: lồng ghép vào các giờ học giáo dục công dân, tuyên truyền trong các giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa... UBND các phường, xã và các đơn vị trên địa bàn đã treo hơn 20 băng rôn tuyên truyền, 30 áp phích tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Vậy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn như trên để sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở TNMT;
- Chủ tịch, PCT UBND TP phụ trách khối (b/);
- Phòng TNMT
- Lưu.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Duy Trọng